

ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
**SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2016

Số : 4612/SGDDĐT-GDPT

V/v: Hướng dẫn tổ chức các hoạt động  
kỷ niệm 70 Ngày Toàn quốc kháng chiến  
19/12/1946 - 19/12/2016

Kính gửi: - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã.  
- Hiệu trưởng các trường THPT.

Thực hiện Kế hoạch số 206/KH-UBND, ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, về việc tổ chức các hoạt động chào mừng 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016); căn cứ vào tình hình thực tế; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn các trường THCS, THPT trên địa bàn Thành phố thực hiện một số công việc sau:

Ban Giám hiệu các nhà trường chỉ đạo tổ chuyên môn phối hợp với các đoàn thể của nhà trường tổ chức những hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, nhằm giúp cho toàn thể giáo viên và học sinh của trường được ôn lại lịch sử, ý nghĩa Ngày Toàn quốc kháng chiến, tìm hiểu những sự kiện, nhân vật liên quan đến Ngày Toàn quốc kháng chiến qua đó giúp thế hệ trẻ có được những bài học sâu sắc của lịch sử, bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc, phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống yêu nước, cách mạng của dân tộc Việt Nam.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, nhà trường có thể lựa chọn, tổ chức các hình thức hoạt động phù hợp, sao cho các hoạt động kỷ niệm có hiệu quả giáo dục cao nhưng đảm bảo an toàn và tiết kiệm.

Nhà trường có thể tham khảo lựa chọn một trong số hình thức tổ chức hoạt động như: Tổ chức buổi sinh hoạt dưới cờ tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa Ngày Toàn quốc kháng chiến, những sự kiện, nhân vật tiêu biểu, đóng góp của nhân dân Thủ đô trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến; Tổ chức những hoạt động tri ân, thăm hỏi, tặng quà gia đình chiến sỹ, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia kháng chiến chống Pháp tại địa phương nhân dịp kỷ niệm (19/12/2016); Tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến vào buổi chào cờ ngày 19/12/2016 (có nội dung tuyên truyền, thi Hỏi-Đáp về Ngày Toàn quốc kháng chiến hoặc có Chương trình văn nghệ giao lưu, gặp gỡ nhân chứng lịch sử)...

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các nhà trường thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các yêu cầu trên.

**Nơi nhận:**

- Như trên (để thực hiện);
- Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, GDPT.



Phạm Xuân Tiến